

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đơn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tại cuộc họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo đơn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước

Ngày 19/7/2019, tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đơn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước (*sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo*) chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo đơn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước. Thành phần tham dự gồm có: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các Phòng, Ban có liên quan của Cục Thuế tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Cục Thuế tỉnh (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo*) báo cáo; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung tình hình thu ngân sách và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo và các ngành, địa phương đã tích cực chủ động triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao; Cục Thuế tỉnh đã làm tốt vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động hơn trong công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2019: Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2019 là 3.328,55 tỷ đồng; trong đó: Tổng thu NSNN nội địa (*không bao gồm thu cân đối xuất nhập khẩu và tạm thu NSNN*) là 3.245,8 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán pháp lệnh năm 2019, đạt 48,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 114,2% so với cùng kỳ năm 2018 (*tăng về số tuyệt đối 404,3 tỷ đồng*), cụ thể:

- Thu thuế và phí do ngành Thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 2.595 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán pháp lệnh năm 2019, đạt 54,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 111,1% so cùng kỳ năm 2018.

- Thu biện pháp tài chính 6 tháng đầu năm thu được 650,8 tỷ đồng, đạt 73% dự toán pháp lệnh, đạt 33,67% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 126,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo: Tổng số tiền thu NSNN qua triển khai thực hiện các Đề án chống thất thu và thu hồi nợ đọng là 278,1 tỷ đồng (*trong đó: Tăng thu qua việc triển khai các Đề án*

chống thất thu là 73,5 tỷ đồng; Đề án thu nợ thuế là 204,6 tỷ đồng); nhiều Đề án chống thất thu đã mang lại kết quả tích cực như: Xăng dầu tăng 54 tỷ đồng so với cùng kỳ, điều chỉnh lập bộ thuế hộ khoán tăng 14% (chỉ tiêu giao 12%), nợ thuế hộ khoán giảm 4,3 tỷ đồng (15%) so với cùng kỳ.

UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác đôn đốc thu thuế và chống thất thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô theo kế hoạch đề ra; chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Công tác báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 01/2016/CT-UBND còn chậm; công tác phối hợp giữa Cơ quan Thuế các cấp và Cơ quan Công an, Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ trên khâu lưu thông chưa đảm bảo được thường xuyên, liên tục. Đối với quản lý thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân: Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn với Cơ quan Thuế trong việc lập bộ, quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân chưa tốt. Một số Đề án chống thất thu khác hiệu quả chưa cao như: Đề án 1647 về lĩnh vực kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn; Đề án Tăng cường quản lý thuế TNDN đối với mặt hàng cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác mua theo bảng kê... Việc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh cũng như lực lượng Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông Vận tải đạt hiệu quả không cao. Một số Ban Chỉ đạo cấp huyện đã ban hành quy chế hoạt động nhưng thời gian qua chưa duy trì thường xuyên, liên tục theo quy chế dẫn đến một số khó khăn, vướng mắc chưa được chỉ đạo xử lý kịp thời. Công tác báo cáo cho Ban Chỉ đạo 1394 một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc theo Quy chế đã đề ra...

2. Về công tác báo cáo và tham dự kỳ họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo

2.1. Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cục Thuế tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo, trình Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành theo quy định.

2.2. Yêu cầu đối với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tư pháp; Ban Chỉ đạo các huyện: Krông Năng, Ea Kar, Krông Ana, MĐrắk nghiêm túc thực hiện báo cáo theo đúng thời gian về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

2.3. Nhắc nhở đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, do vắng mặt (không có lý do) tại cuộc họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, yêu cầu tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia, thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của Ban Chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch mà Ban Chỉ đạo đã đề ra.

2.4. Giao Cục Thuế tỉnh tham mưu cho đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, lựa chọn để tổ chức họp thường kỳ sơ kết công tác của Ban Chỉ đạo Quý III/2019 tại địa phương có số thu NSNN còn đạt thấp, công tác hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế.

3. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra trong bối cảnh thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất một số Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh; chuyển tổ chức Đảng, đoàn thể ở Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh. Sau khi sáp nhập cần kiện toàn lại Ban Chỉ đạo cấp huyện, xây dựng lại Kế hoạch hoạt động và Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo cấp huyện để phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện công tác đôn đốc thu thuế và chống thất thu NSNN đạt kế hoạch đề ra, yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 70/TB-VPUBND ngày 19/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, nhất là các nhiệm vụ sau:

- Cục Thuế tỉnh sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô theo kế hoạch đề ra; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong tháng 8/2019;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Cơ quan thuế các cấp và Cơ quan Công an, Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ trên khâu lưu thông chưa đảm bảo được tính thường xuyên, liên tục.

3.2. Chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp thu NSNN, nhất là các giải pháp thu biện pháp tài chính những tháng còn lại năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 đã được HĐND tỉnh giao. Trong đó, Chi cục Thuế với vai trò là Cơ quan thường trực cần tiếp tục tham mưu duy trì, củng cố hoạt động Ban Chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất phân công lại nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo (nhất là các Chi cục Thuế khu vực mới hợp nhất). Sở Tài chính tích cực triển khai các biện pháp để tăng số thu biện pháp tài chính hoàn thành kế hoạch được giao.

3.3. Tăng cường củng cố, duy trì thường xuyên hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chi cục Thuế tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh; đồng thời, gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

3.4. Ban Chỉ đạo cấp huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các Đề án chống thất thu thuế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Đề nghị Chi cục Thuế trên cơ sở nguồn lực, rà soát tham mưu cho Ban Chỉ đạo lựa chọn những Đề án có khả năng tăng thu để triển khai trên địa bàn.

3.5. Triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá về thu nợ, xử lý và cưỡng chế nợ thuế theo Phương án thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế đã được Cục Thuế tỉnh phê duyệt; chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã, Bưu điện huyện chủ động phối

hợp với Chi cục Thuế để rà soát, tổ chức đối thoại với cá nhân kinh doanh để công khai, minh bạch nợ đọng thuế.

3.6. Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, chủ động và tích cực trong việc tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo cấp mình thực hiện 7 Đề án Chống thất thu phải thực hiện và các Đề án, phương án khuyến khích đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực; phối hợp với các ngành trong công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn.

3.7. Tăng cường việc phối hợp với các đơn vị liên quan như Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế Hạ tầng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến người nộp thuế đảm bảo thông suốt, kịp thời, đúng quy định.

4. Đối với các Đề án cấp tỉnh

4.1. Đề án tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

- Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII trong tháng 8/2019, đối với nội dung liên quan đến việc thu nợ tiền thuê đất truy thu, phản ánh những khó khăn thực tế của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thu nộp tiền thuê đất, những nội dung kiến nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực XII quan tâm xem xét, đồng thuận trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục thực hiện các biện pháp thu nộp tiền thuê đất còn nợ vào ngân sách nhà nước, từng bước giải quyết các khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân trên địa bàn.

- Giao Sở Y tế phối hợp với Cơ quan thuế thực hiện Quyết định số 1693/QĐ-CT ngày 20/6/2019 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ và Công văn số 3019/CT-QLN ngày 20/6/2019 gửi Sở Y tế về việc thi hành quyết định cưỡng chế của Công ty TNHH XD Tiến Thịnh, mã số thuế: 6000430765. Đồng thời, xây dựng lộ trình thanh toán và thông báo cho Cục Thuế tỉnh về việc thanh toán đối với Công ty TNHH XD Tiến Thịnh.

- Đối với nội dung kiến nghị Công ty TNHH Quán Quân Tây Nguyên chuyển nhượng toàn bộ tài sản (*dự án*) trên diện tích đất thuê theo Quyết định của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên (*huyện Cư M'Gar*) nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là không đúng quy định của Pháp luật: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra tình hình sử dụng đất của Công ty TNHH Quán Quân Tây Nguyên và Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên để xử lý theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên được tiếp tục thuê đất trên diện tích đất theo Quyết định của UBND tỉnh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thu hồi tiền thuê đất còn nợ của Công ty TNHH Quán Quân Tây Nguyên để nộp vào NSNN theo quy định.

4.2. Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Giao Sở Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn cho các chủ tàu thuyền thực hiện việc đăng kiểm và đăng ký theo quy định, xử lý nghiêm đối với các tàu, thuyền vi phạm.

- Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an giao thông đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các tàu thuyền vận chuyển cát và có biện pháp xử lý đối với các tàu, thuyền chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế tỉnh có biện pháp tham mưu đề xuất hữu hiệu trong việc lắp đặt, khai thác thông tin dữ liệu từ camera theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo việc chuyển tải dữ liệu, thông số kỹ thuật lưu trữ dữ liệu.

4.3. Đề án Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan đến nội dung Đề án, hàng tháng báo cáo đầy đủ về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp cho Ban Chỉ đạo.

a) Đối với các sở ngành

- Đề nghị Công an tỉnh có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 1394 tỉnh đối với công tác phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo với lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến Quốc lộ nhằm kiểm tra quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa, tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông tại địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo trước ngày 02/8/2019.

- Đề nghị Công an tỉnh cử cán bộ phòng CSGT tham gia các đoàn Kiểm tra liên ngành của 4 đơn vị (TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ; huyện: Krông Pắc và Cư Kuin).

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đoàn Thanh tra giao thông phối hợp kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khi có dấu hiệu thông tin cho cơ quan Thuế theo nội dung Đề án 1457

b) Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu NSNN các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác chỉ đạo cơ quan Thuế trong việc tham mưu công tác chống thất thu trên khâu lưu thông theo nội dung Đề án 1457.

4.4. Đề án Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chỉ đạo kiểm tra liên ngành, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các xe chở xăng dầu lưu thông trên địa bàn để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các xe chở xăng dầu nhập lậu trên địa bàn quản lý (*lưu ý các phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp không hợp tác kê khai, nộp thuế BVMT tại Đắk Lắk*).

- Đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Quản lý Thị trường tăng cường triển khai kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo Quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 và Thông tư số 08/2018/ TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Đề xuất, kiến nghị khác

5.1. Giao UBND các huyện Ea H'leo, Krông Năng, M'Đrăk, Ea Kar, Krông Pắc, Ea Súp, Krông Búk và Buôn Đôn yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo đầy đủ số liệu cấp phép xây dựng trong 06 tháng đầu năm 2019 cho Sở Xây dựng để tổng hợp, cung cấp cho cơ quan thuế rà soát, kiểm tra đưa vào lập bộ thuế XDCCB tư nhân.

5.2. Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, các văn bản phúc đáp tại Công văn số 3433/BCT-ĐTĐL ngày 21/5/2019 của Bộ Công Thương và Công văn số 2354/BTNMT-TNN ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư mới về ngành, nghề kinh doanh năng lượng tái tạo, cấp nước (điện mặt trời, điện gió...).

5.3. Thống nhất theo kiến nghị của Cục Thuế tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện khảo sát giá cước vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung doanh số ấn định cho phù hợp với thực tế để sửa đổi, bổ sung Đề án quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo đơn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện././ Zb

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Đ/c TV BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BCĐ các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chi cục Thuế các huyện, TX, TP;
- Lưu VT: KT (J-20b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Vinh